



ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ
ของกรมส่งเสริมการเกษตร

ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีประกาศลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ ของกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน ๑ ตำแหน่ง นั้น

บัดนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ ตามประกาศข้างต้นเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ ของกรมส่งเสริมการเกษตร ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงานที่จะเสนอเข้ารับการประเมิน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘.๔/ว ๑๖ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๓๘ ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ ภายใน ๑ ปี นับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสมชาย ชาญณรงค์กุล)
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ ของกรมส่งเสริมการเกษตร
(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล/สังกัด	ตำแหน่ง/สังกัดที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการประเมิน	ผลงาน/ข้อเสนอแนวคิด/เอกสารวิชาการ	หมายเหตุ
	<p>นางศุภลักษณ์ กลับน่วม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๕๒ กลุ่มส่งเสริมการวินิจฉัยศัตรูพืช สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร (กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย)</p>	<p>ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการศัตรูพืช (นักวิชาการเกษตรเชี่ยวชาญ) ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๒๑ สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร</p>	<p><u>ผลงานหรือผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา</u> ๑. การศึกษารูปแบบการส่งเสริมการจัดการศัตรูพืช กรณีศึกษาการจัดการโรครากขาวยางพารา ๒. การจัดทำระบบเฝ้าระวังสถานการณ์การระบาดของ ศัตรูปาล์มน้ำมันภายในประเทศ <u>ข้อเสนอแนวคิด (วิสัยทัศน์)</u> การใช้พืชบ่งชี้ (Indicator plants) ในทางการอารักขาพืช <u>เอกสารวิชาการ</u> การวินิจฉัยศัตรูพืชในแปลงพืชเศรษฐกิจและแนวทางการวางแผน การจัดการ</p>	<p>9/low</p>